

สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่างต่อบทบาทที่นักหนังสือพิมพ์ควรจะเป็น และที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ศึกษาสภาพภาพของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
2. ศึกษาพฤติกรรมการเสนอข่าว เพื่อการพัฒนาของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ระหว่างบทบาทที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา
4. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ระหว่างตัวแปรด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ในหนังสือพิมพ์ ระยะเวลาที่ทำงานหนังสือพิมพ์ การเข้ารับการอบรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์ และการมีอาชีพประกอบกับบทบาทที่ควรจะเป็น และที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา

ตอนที่ 1 สภาพภาพของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง

นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ที่อายุสูงกว่า 49 ปี มีเป็นส่วนน้อย ส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา

สภาพภาพทางวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่นักข่าวและมีระยะเวลาการทำงานหนังสือพิมพ์ไม่ถึง 5 ปี มากกว่าครึ่งหนึ่งเคยเข้ารับการอบรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์ และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่นด้วย

## ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา

การศึกษาพฤติกรรมการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ปรากฏผลดังนี้

### คุณสมบัติของข่าวที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกข่าว

นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกข่าวจากคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ของข่าวแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากคุณสมบัติในด้านความใกล้ชิด และคุณสมบัติที่รองลงไป คือความรวดเร็วและความชัดเจน ส่วนคุณสมบัติด้านความเที่ยงตรง มีผู้นับใช้น้อย

### นโยบายการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาของนักหนังสือพิมพ์

นักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ เห็นว่าหนังสือพิมพ์ของตนมีนโยบายในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาที่รองลงไปคือปานกลาง มีไม่ตราบกับที่มีนโยบายในการเสนอข่าวเพื่อพัฒนาน้อย

### การให้ความสำคัญต่อการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา

นักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการเสนอข่าว เพื่อการพัฒนาในระดับมาก และปานกลาง มีจำนวนน้อยที่ให้ความสำคัญในระดับน้อย

### ความสม่ำเสมอในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา

นักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ เสนอข่าวเพื่อการพัฒนาโดยสม่ำเสมอมีจำนวนน้อยที่นำเสนอเป็นครั้งคราว

### เกณฑ์ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา

นักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เสนอข่าวเพื่อการพัฒนาโดย พิจารณาจากการมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาชนบทหรือประกาศ รองลงไปคือพิจารณาจากความมีคุณค่าของข่าว และความชอบหรือความสนใจของผู้อ่านตามลำดับ

### ผลกระทบของการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา

นักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าการเสนอข่าวเพื่อพัฒนามีผลกระทบต่อการพัฒนาในระดับปานกลาง

### การเสนอข่าวที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนา

นักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เห็นว่า ข่าวที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนา ควรจะนำเสนอในลักษณะที่จูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และการให้ข้อมูลที่ประชาชนใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจตามลำดับ ส่วนข่าวที่มีลักษณะเป็นการตรวจสอบกิจกรรมการพัฒนาซึ่งกระทำโดยหน่วยงานของรัฐ และ/หรือเอกชน มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาน้อยมาก

### แหล่งข่าวเพื่อการพัฒนา

นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลหรือข่าวสารคดีเพื่อการพัฒนา จากหน่วยงานของเอกชน รองลงมาคือจากสถาบันทางวิชาการและหน่วยงานของรัฐ

### สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถนำเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา

นักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า ปัญหาทางด้านวิชาชีพหนังสือพิมพ์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถนำเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา สาเหตุรองลงไปก็คือการที่ไม่มีนักข่าวประจำในสายนั้น ๆ และนโยบายในการเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ

### ข่าวเพื่อการพัฒนาที่จำเป็นต่อการนำเสนอในท้องถิ่น

นักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ เห็นว่า ข่าวเพื่อการพัฒนาที่จำเป็นต่อการนำเสนอในท้องถิ่นของตน คือข่าวที่เกี่ยวกับ ปัญหาสังคม รองลงมาคือข่าวเศรษฐกิจ และข่าวที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส่วนข่าวในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรกรรม การศึกษาและการวางแผนครอบครัวมีความจำเป็นต่อการนำเสนอ

### ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 1 นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีความคิดเห็นต่อบทบาทที่ควรจะเป็น และบทบาทที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาแตกต่างกัน

ผลการทดสอบความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อบทบาทที่ควรจะเป็นและบทบาทที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ถึง 18 ประการคือ บทบาทสื่อส่งเสริมความทุกข์ยากของประชาชน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องในสังคม รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ของประชาชน สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้อ่านเกิดการริเริ่มพัฒนาตนเอง ให้การศึกษาในด้านต่าง ๆ ของประชาชนรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม กระตุ้นความคิดเห็นและการแสดงออกในทางสร้างสรรค์แก่ผู้อ่าน เสนอข่าวความก้าวหน้าต่าง ๆ ในโลก เพื่อให้ผู้อ่านมีความคิดกว้างขวางขึ้น สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมภาพพจน์สตรีในทาง

สร้างสรรค์ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของสังคม สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้อ่าน สนับสนุนการพัฒนาชนบท และสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรมในเมือง โดยนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีความเห็นว่า บทบาทที่ควรจะเป็นสูงกว่าบทบาทที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาทั้ง 18 ประการ

สมมติฐานที่ 2 นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทที่ควรจะเป็นและบทบาทที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา

ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่า นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชายและหญิง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันต่อบทบาทที่ควรจะเป็นในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาทั้ง 22 ประการ และมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ต่อบทบาทที่กำลังเป็นอยู่ในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา และสนับสนุนการพัฒนาชนบท

สมมติฐานที่ 3 นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทที่ควรจะเป็น และบทบาทที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาแตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏว่า นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีอายุแตกต่างกันทั้ง 4 กลุ่ม คือ ต่ำกว่า 30 ปี 30 ปีถึง 39 ปี 40 ปีถึง 49 ปี และสูงกว่า 49 ปี มีความเห็นไม่แตกต่างกันต่อบทบาทที่ควรจะเป็น และบทบาทที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา

สมมติฐานที่ 4 นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น มีตำแหน่งหน้าที่ในหนังสือพิมพ์ต่างกัน มีความเห็นต่อบทบาทที่ควรจะเป็นและบทบาทที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาแตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่า นักหนังสือพิมพ์ที่ทำหน้าที่ บรรณาธิการและนักหนังสือพิมพ์ที่ทำหน้าที่นักข่าว มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ต่อบทบาทที่ควรจะเป็นในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาในด้านการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดการริเริ่มพัฒนาตนเอง และต่อบทบาทที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาในด้านต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคม สร้างค่านิยมที่ถูกต้องในสังคม ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้อ่าน

สมมติฐานที่ 5 นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีระยะเวลาหนังสือพิมพ์ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทที่ควรจะเป็น และบทบาทที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาแตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่า นักหนังสือพิมพ์ที่มีระยะเวลาทำงานหนังสือพิมพ์ 5 ปี ถึง 10 ปี และนักหนังสือพิมพ์ที่มีระยะเวลาทำงานหนังสือพิมพ์มากกว่า 10 ปี มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ต่อบทบาทที่ควรจะเป็นในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา ในบทบาทสอดคล้องความทุกข์ยากของประชาชนส่งเสริมโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ให้การศึกษาด้านต่างๆ แก่ประชาชน กระตุ้นความคิดเห็นและการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของผู้อ่าน และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในขณะที่นักหนังสือพิมพ์ที่มีระยะเวลาทำงานหนังสือพิมพ์ต่ำกว่า 5 ปี กับนักหนังสือพิมพ์ที่มีระยะเวลาทำงาน 5-10 ปี มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ต่อบทบาทที่ควรจะเป็นในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาในบทบาทเสนอข่าวความก้าวหน้าต่างๆ ในโลก เพื่อให้ผู้อ่านมีความคิดกว้างขวางขึ้น

สมมติฐานที่ 6 นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เคยเข้ารับการอบรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์และไม่เคยเข้ารับการอบรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์ มีความคิดเห็นต่อบทบาทที่ควรจะเป็น และบทบาทที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาแตกต่างกัน

ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏว่า นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เคยเข้ารับการอบรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์และไม่เคยเข้ารับการอบรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ต่อบทบาทที่ควรจะเป็นในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาในด้านเสนอข่าวความก้าวหน้าต่าง ๆ ในโลกเพื่อให้ผู้อ่านมีความคิดกว้างขวางขึ้น และต่อบทบาทที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาในด้านต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคม วิพากษ์วิจารณ์เพื่อแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีในสังคม สอดส่องความทุกข์ยากของประชาชน สร้างค่านิยมที่ถูกต้องในสังคม รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา

#### อภิปรายผลการวิจัย

ความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อบทบาทที่ควรจะเป็น และบทบาทที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา

ผลการวิจัยปรากฏว่า นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบทบาทที่นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นควรจะเป็นในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาแตกต่างกัน บทบาทที่นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา โดยบทบาทที่หนังสือพิมพ์กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อพัฒนาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นในการพัฒนาถึง 18 ประการ ผลการวิจัยครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นว่า นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ตั้งใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ต่อการเสนอข่าวเพื่อพัฒนาทั้ง 22 ประการ แต่สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นักหนังสือพิมพ์ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทต่าง ๆ ได้เท่าที่ควรจะเป็นคือ ตามที่คาดหวังไว้เพียง 4 ประการ คือ บทบาทต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคม วิพากษ์วิจารณ์เพื่อแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีในสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไป ส่วนอีกบทบาทอื่น ๆ อีก 18 ประการ นักหนังสือพิมพ์กระทำบทบาทได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ความขาดแคลนบุคลากรในสายงานหรืออุปสรรคอื่น ๆ ในการจัดทำหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เช่น เหตุผลทางธุรกิจ อิทธิพลในท้องถิ่น แหล่งข่าวและเงินทุน

ปัจจัยที่มีผลทำให้ความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น      ตอบบทบาทในการเสนอข่าว  
เพื่อการพัฒนาแตกต่างกัน

การวิจัยความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีต่อบทบาทที่ควรจะเป็น      และบทบาท  
ที่กำลังเป็นอยู่ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา โดยพิจารณาจากตัวแปรในด้านเพศ อายุ ตำแหน่ง  
หน้าที่ในหนังสือพิมพ์ ระยะเวลาที่ทำงานหนังสือพิมพ์ และการเข้ารับการอบรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์  
พบว่า ตัวแปรในด้านเพศ อายุ ไม่มีผลทำให้ความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน แต่ตัวแปร  
ในด้านตำแหน่งหน้าที่ในหนังสือพิมพ์ ระยะเวลาที่ทำงานหนังสือพิมพ์ และการเข้ารับการอบรม  
วิชาชีพหนังสือพิมพ์ มีผลทำให้ความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์แตกต่างกันไปในบทบาทบางประการ

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยทางด้านหลักการทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ  
ไม่มีผลทำให้ความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน      แต่ปัจจัยที่เกี่ยวกับสถานภาพของ  
นักหนังสือพิมพ์ เช่น ตำแหน่งหน้าที่ในหนังสือพิมพ์ ระยะเวลาที่ทำงานหนังสือพิมพ์ และการ  
เข้ารับการอบรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์ มีผลทำให้ความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์แตกต่างกัน โดยเป็น  
ผลมาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ทักษะคติ ค่านิยม และสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เป็น  
เครื่องกำหนดหรือชี้ให้เห็นมีความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงไป

#### สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา

นักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เห็นว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา  
ได้ เนื่องจากปัญหาทางด้านวิชาชีพหนังสือพิมพ์ และการไม่มีนักข่าวในสายงานนี้ โดยผลการวิจัย  
ครั้งนี้ พบว่า นักหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่มีการศึกษาค้นคว้าระดับอนุปริญญา มีประสบการณ์ในการ  
ทำงานหนังสือพิมพ์ไม่ถึง 5 ปี และเกือบครึ่งหนึ่งยังไม่เคยเข้ารับการอบรมวิชาชีพหนังสือพิมพ์  
ซึ่งสอดคล้องกับที่ วิลาคีฬี นิธิกุล (34:16) ได้กล่าวถึง สภาพหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่า หนังสือพิมพ์  
ท้องถิ่นส่วนใหญ่คนเดี๋ยวเป็นทั้งเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว รวมไปถึงช่างเรียง ช่างศิลป์  
หรือถ้าจะมีบุคลากรอื่นก็อาจมีเพียง 2-3 คน โดยแต่ละคนต้องรับผิดชอบงานคนละหลายหน้าที่



ด้วยเหตุนี้โอกาสที่จะฝึกฝนอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของตนักก็มีน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของการเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ต้องใช้บุคลากร ผู้มีการศึกษาพิเศษเฉพาะ หรือได้รับการอบรมพิเศษเฉพาะ

#### การให้ความสำคัญกับบทบาทต่าง ๆ ในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา

ผลการวิจัยพบว่า ในการจัดลำดับความสำคัญของบทบาทที่ควรจะเป็น และบทบาทที่กำลังเป็นอยู่ นักหนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับบทบาทต่าง ๆ ในลำดับสูงตรงกันในบทบาทต่อผู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคม วิพากษ์วิจารณ์เพื่อแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีในสังคม สอดส่องความทุกข์ยากของประชาชน ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการพัฒนาชนบท และให้ความสำคัญในลำดับต่ำตรงกันในบทบาทส่งเสริมภาพพจน์ เกี่ยวกับสตรีในทางสร้างสรรค์ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของสังคม เสนอข่าวความก้าวหน้าต่าง ๆ ในโลก เพื่อให้ผู้อ่านมีความคิดกว้างขวางขึ้น สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเสื่อมโทรมในเมือง และบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไป โดยมีความคิดเห็นแตกต่างกันบ้างบางประการ

ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันมีประเพณีวัฒนธรรมเดียวกัน มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมคล้ายกัน ย่อมมีความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหา ร่วมกันในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโดยภาพรวมของสังคมไทยในปัจจุบัน ประชาชนตื่นตัวต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

#### ข้อเสนอแนะในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ทำให้มีโอกาสได้ทราบถึงสถานการณ์ พฤติกรรมในการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา และความคิดเห็นของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีต่อการเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณค่าต่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางที่อาจเป็นประโยชน์ไว้ดังนี้

ข้อเสนอแนะสำหรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

1. นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับข่าวเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากน้อยต่างกัน คล้ายคลึงกันในแต่ละฉบับ ทำให้การนำเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ในฐานะเป็นสื่อมวลชนที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจึงควรเสนอข่าวเพื่อการพัฒนาให้เนื้อหาสาระครอบคลุมในทุก ๆ ด้านโดยสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างบรรยากาศในการพัฒนาให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น

2. นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับความถูกต้องเที่ยงตรงของข่าวน้อย เมื่อเทียบกับคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของข่าว ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ควรยึดถือความถูกต้องเที่ยงตรงของข่าวสาร เพื่อสร้างความเชื่อถือและการยอมรับของประชาชนในท้องถิ่น

3. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถนำเสนอข่าวเพื่อการพัฒนา คือ การที่นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นขาดความรู้และทักษะทางวิชาชีพหนังสือพิมพ์ จึงควรส่งเสริมให้นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านหนังสือพิมพ์ อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย

1. ควรมีการวิจัย เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นให้กว้างขวางออกไป โดยเฉพาะการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ในด้านที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่นำเสนอ ปริมาณการนำเสนอ ตลอดจนวิธีการนำเสนอ

2. ควรมีการสำรวจความต้องการ และความสนใจของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงรูปแบบเนื้อหา ตลอดจนการนำเสนอเนื้อหา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านอย่างแท้จริง

3. เนื่องจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น มีธรรมชาติที่แตกต่างไปจากหนังสือพิมพ์ในส่วนกลาง  
มาก ข้อจำกัดต่าง ๆ จึงอาจทำให้ไม่ได้ตัวแทนที่ดีในการวิจัย ผู้ที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์  
ท้องถิ่นในโอกาสต่อไป จึงควรระมัดระวังเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้สามารถได้รับ  
ผลประโยชน์จากการวิจัยอย่างแท้จริง



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย